

ĐẢNG BỘ XÃ PHÚ XUÂN

CHI BỘ CÔNG AN



## **BÀI DỰ THI**

**HỌC BÁC HỒ ĐỂ PHỤC VỤ NHÂN DÂN TỐT HƠN  
CAND VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ**

Thực hiện: Chi bộ Công an  
**Đơn vị: Công an xã Phú Xuân**

*NĂM 2025*

## BÀI DỰ THI

**Cuộc thi sáng tác với chủ đề “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, Bác Tôn*” tỉnh An Giang, giai đoạn 2024 - 2025.**

----

- **Họ và tên:** LÊ THÁI HIỆU

- **Năm sinh:** 15/09/1998

- **Địa chỉ:** Công an xã Phú Xuân, Phú Tân, An Giang

- **Nghề nghiệp:** Công an

- **Số điện thoại:** 0969692904

\* **Tên bài dự thi:** Học Bác Hồ để phục vụ Nhân dân tốt hơn, CAND vì Nhân dân phục vụ.

\* **Nội dung:** Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

**Xác nhận của chi bộ (cơ quan)**

**Tác giả**

Bí thư (Thủ trưởng đơn vị)

## CÔNG AN XÃ PHÚ XUÂN

### HỌC TẬP BÁC ĐỂ PHỤC VỤ NHÂN DÂN TỐT HƠN

**Xác định việc tổ chức thực hiện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt trong công tác, chiến đấu, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã tổ chức phát động, lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện nghiêm túc Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Kết luận 01).**

Việc thực hiện Kết luận 01 đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong toàn lực lượng; từ lãnh đạo, chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đều hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an xã Phú Xuân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.



### NHIỀU BIỆN PHÁP LAN TỎA VIỆC HỌC VÀ LÀM THEO BÁC

Việc tổ chức thực hiện Kết luận 01 được gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Quy định 09 của Đảng ủy Công an Trung ương về chế độ học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Công an xã tổ chức nhiều cuộc họp triển khai nghị quyết, sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập chuyên đề của năm.

Ngoài các hội nghị triển khai, quán triệt mang tính “truyền thống”, việc học và làm theo Bác được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú; qua các hoạt động thực tế như: tham gia hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lắp đặt các bảng điện tử, pa nô... tuyên truyền trực quan tại trụ sở cơ quan, nơi sinh hoạt tập thể; xây dựng các mô hình học và làm theo Bác, Chi bộ Công an đã xây dựng 02 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề của tỉnh An Giang năm 2024; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền trên các kênh thông tin, báo chí, nhân rộng điển hình tiên tiến, phát động các đợt thi đua cao điểm...

6 điều Bác Hồ dạy CAND luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, là chuẩn mực đạo đức, động lực tinh thần, cội nguồn sức mạnh để làm nên những chiến thắng của lực lượng Công an Nhân dân (CAND) nói chung và Công an xã Phú Xuân nói riêng. Để làm được điều đó, thời gian qua Ban lãnh đạo Công an xã Phú Xuân đã tập trung chỉ đạo đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị 05/CT-BCA-X11, ngày 19/8/2013 của Bộ Công an về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 19/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết TW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

### **CỤ THỂ HÓA LỜI BÁC DẠY ĐỂ PHỤC VỤ NHÂN DÂN TỐT HƠN**

Trong công tác, chiến đấu, Công an xã Phú Xuân luôn lấy 6 điều Bác Hồ dạy làm mục thước trong tổ chức các phong trào hành động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn và cũng chính là để phục vụ nhân dân ngày càng



tốt hơn. Sau khi thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an xã Phú Xuân đã có nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung, ý nghĩa 6 điều Bác Hồ dạy. Từ đó, xây dựng ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn bản lĩnh chính trị vững vàng, trau dồi phẩm chất đạo đức của người chiến sĩ CAND, có trách nhiệm, tận tụy với mọi công việc, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xây dựng đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên.

Công an xã luôn chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể và áp phối hợp lực lượng công an thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp đảm bảo ANCT, giữ gìn TTATXH trên địa bàn. Phối hợp các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, quản lý chặt các hệ loại đối tượng; phát hiện, xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề nảy sinh liên quan đến an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh mạng, an ninh thông tin và an ninh xã hội; Đảm bảo tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương.



Cụ thể, Công an xã đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự. Hạn chế thấp nhất các vụ án lớn, phức tạp, dư luận quan tâm đều được làm rõ, tỷ lệ điều tra, khám phá án hằng năm đều đạt trên 90%. CBCS luôn chủ động, kịp thời có mặt và giải quyết hiệu quả các vấn đề về

an ninh, trật tự; lực lượng Công an xã luôn được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao về tinh thần phục vụ.

Đảm bảo an ninh chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương. Không để xảy ra các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh chính trị; mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân, khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật. Phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và thực hiện các mô hình đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Bảo đảm trật tự an toàn xã hội: phấn đấu kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, các hành vi vi phạm pháp luật về ANTT, trật tự an toàn giao thông; không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn giao thông và tai nạn lao động nghiêm trọng. Đạt và vượt chỉ tiêu công tác nghiệp vụ cơ bản, chỉ tiêu áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính do Công an cấp trên giao. Phấn đấu hàng năm xây dựng xã đạt và công nhận xã đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo Thông tư 124/TT-BCA của Bộ Công an. Công an xã phấn đấu hàng năm xếp loại đơn vị tiên tiến trở lên và đạt chuẩn Cơ quan văn hóa.

Để có được kết quả này, toàn thể CBCS đã nỗ lực không ngại gian khó, vượt nắng thối mưa phục vụ hết mình cho quần chúng nhân dân. Tất cả thực hiện nhiệm vụ với tinh thần khắc ghi lời Bác “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”.

Một trong rất nhiều hình ảnh đẹp, ghi dấu ấn trong lòng dân trong 3 năm qua là những chiến sĩ Công an và các lực lượng phối hợp trắng đêm thực hiện hồ sơ cấp Căn cước công dân. Đã có những đợt làm việc xuyên đêm, xuyên tết, không nghỉ lễ, không nghỉ ngày cuối tuần... rà soát, hoàn thiện dữ liệu dân cư bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống”, bố trí các Tổ cấp Căn cước công dân lưu động đến tận nhà dân ở vùng sâu, vùng xa, các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bệnh viện,



trường học, khu công nghiệp để hoàn thành các chỉ tiêu, thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ.

Sau những ngày vất vả, căng thẳng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, đến giai đoạn khôi phục và phát triển kinh tế, lực lượng Công an, ngoài nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự trong thực hiện các dự án thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, còn nêu cao tinh thần chung tay chia sẻ cùng những hoàn cảnh khó khăn.

Để việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, trong thời gian tới, Công an xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt đơn vị, đoàn thể.

Đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức cho đảng viên, CBCS học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp với tinh thần “Nêu gương trước, làm trước”.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Học Bác từ thực tiễn, làm theo Bác bằng hành động cụ thể để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn nữa.